

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ หน่วยที่รับการประเมิน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิใกล้ชิดก่อน เช่นกรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตาม <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ๒.มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ๓.มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

คุณธรรม เป้าหมาย	ปัญหาที่อยาก แก้	ความดีที่อยากทำ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การประเมิน
พอเพียง	-บุคลากรมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน -ลดความเสี่ยง ในการไป รับประทานนอก หน่วยงาน -ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า -ลดการใช้ถุงพา สติก	-การสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี ของบุคลากร -การสร้างจิตสำนึก ที่ดีได้แก่ ๑.ลดการใช้พลังงาน ๒.ลดการใช้ พลาสติก ๓.การรับประทานอาหาร อย่าง พอเพียงและแบ่งปัน	หัวปิ่นโต สานรัก ประหยัดพลังงาน ๓.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ร่วมกัน -มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงาน แจ่ง ข่าวสาร และให้ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ในการทำงาน	๑.จำนวน บุคลากรที่ เข้าร่วม กิจกรรม ๒.จำนวนค่า ไฟฟ้าลดลง ๓.จำนวน บุคลากรที่ ไม่ใช้ ถุงพลาสติก/ โฟม ในการ นำอาหาร กลางวันมา รับประทาน		๓.ค. ๒๕๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗	๑.สำรวจ บุคลากรที่เข้า ร่วม ๒.เปรียบเทียบ ค่าไฟฟ้าในแต่ ละเดือน ๓.สำรวจ บุคลากรที่ไม่ใช้ ถุงพลาสติกใน การนำอาหาร กลางวันมา รับประทาน